

THẤP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ Ở QUỲNH PHỤ

Nông thôn hóa thành thị



Đường giao thông nông thôn ở xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Từ những tuyến đường người dân vừa đi vừa dò vào mỗi buổi tối nay bỗng sáng giúp việc đi lại an toàn, thuận tiện, đó là kết quả của chương trình thấp sáng đường quê ở Quỳnh Phụ.

Quỳnh Hoàng là xã có địa bàn rộng với 12 thôn. Những năm trước đây, để phục vụ cho việc đi lại vào buổi tối, người dân một số thôn trong xã đã tự đóng góp kinh phí để lắp đặt điện lưới chiếu sáng, tuy nhiên nguồn điện không ổn định, hệ thống chiếu sáng hay bị hỏng.

Từ thôn Ngọc Minh, ánh sáng của sự đồng thuận đã lan tỏa tới các tuyến đường ở các thôn xóm của huyện Quỳnh Phụ. Đến nay, 100% các tuyến đường đăng ký thực hiện chương trình thấp sáng đường quê đã cơ bản hoàn thành lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

và hướng dẫn của các ngành liên quan, huyện bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ thêm trong chương trình thấp sáng đường quê. Cụ thể, theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí tương đương với không quá 12 triệu đồng/1km, huyện trích kinh phí từ ngân sách huyện để hỗ trợ 30% tương đương với 7,2 triệu đồng/1km, phần còn lại do ngân sách địa phương và người dân đóng góp để triển khai thực hiện.

Đến nay, theo danh mục tỉnh phê duyệt, toàn huyện đã lắp được gần 40km đường điện theo chương trình thấp sáng đường quê. Đây cũng là sự cố gắng của các địa phương trong giai đoạn đầu của chương trình. Vừa qua, HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ tư, tại kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết trong đó có nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh sáng từ sự đồng thuận trong chương trình thấp sáng đường quê khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ trong việc chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN CƯỜNG

TUỔI TRẺ HƯNG HÀ

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Hưng Hà đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với mong muốn làm giàu từ vùng đất quê hương, năm 2017, anh Nguyễn Văn Toán, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải mạnh dạn phát triển kinh tế từ xây dựng cơ sở sản xuất chổi chít. Nhờ nhạy bén, năng động trong tư duy và tiếp cận thị trường nên xưởng của anh phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập 2 - 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Toán cho biết: Mỗi tháng cơ sở của tôi sản xuất hàng vạn chiếc chổi chít, doanh thu 300 - 500 triệu đồng/năm. Hiện nay chổi chít được nhiều người ưa chuộng nên sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Bản thân tôi mong muốn tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giống như anh Toán, nhiều ĐVTN trong huyện đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế như: Mô hình dệt may của anh Nguyễn Văn Mão, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Long Hùng; mô hình sản xuất trà thảo dược của anh Vũ Xuân Tuấn, xã Hùng Dũng; mô hình sản xuất kẹo lạc của anh Phan Văn Trường, xã Tân Tiến... Đến nay, toàn huyện có trên 180 mô hình phát triển kinh tế và một câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế với 38 ĐVTN tham gia. 5 năm qua, Đoàn Thanh niên huyện đã triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua các nguồn vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính đến quý II/2022, tổng dư nợ vốn vay ủy thác của tổ chức đoàn

Tân Lễ cho biết: Xác định ĐVTN là lực lượng tiên phong trong các phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia các phong trào như làm thủy lợi nội đồng, thu gom rác thải, bao bì thuốc trừ sâu tại 5km đường nội đồng trên địa bàn, thu hút 400 lượt ĐVTN tham gia; vận động được 45 triệu đồng để lắp đặt camera tại các địa điểm có nguy cơ cao mất an ninh trật tự trên địa bàn xã...

khai hiệu quả phong trào thấp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình, phong trào khi tôi 18.... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ĐVTN các nhà trường.

Còn anh Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Bắc Duyên Hà cho hay: Chúng tôi đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập; hỗ trợ, đồng viên, khuyến khích ĐVTN học tập, sáng tạo và thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt - học tốt, duy trì các câu lạc bộ môn học, tham mưu tổ chức các cuộc thi rung chuông vàng, tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông; triển

THANH THỤY



Huyện đoàn Hưng Hà tặng quà học sinh nghèo vượt khó.

Vượt lên nỗi đau da cam

Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi do di chứng của chất độc da cam nhưng cựu chiến binh Nguyễn Như Trụy, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) luôn nỗ lực vươn lên, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đó chăm lo cho cô con gái sinh năm 1982 bị não úng thủy, thường xuyên bị co giật. Năm 2007 ông Trụy đi giám định, phát hiện bị nhiễm chất độc hóa học, giảm sức lao động 61%; cô con gái bị não úng thủy được xác nhận là nạn nhân chất độc da cam gián tiếp.

Hiện trong vườn nhà ông Trụy còn hơn 20 cây tưng la hán quý có độ tuổi trên 20 năm và một số cây mộc hương đẹp có giá trị từ 20 - 50 triệu đồng/cây. Ngoài cây cảnh, mỗi năm ông có nguồn thu cố định từ 35 - 50 triệu đồng từ vườn hồ và cây cảnh hàng lá trồng dưới tán hồ.

Hiện trong vườn nhà ông Trụy còn hơn 20 cây tưng la hán quý có độ tuổi trên 20 năm và một số cây mộc hương đẹp có giá trị từ 20 - 50 triệu đồng/cây. Ngoài cây cảnh, mỗi năm ông có nguồn thu cố định từ 35 - 50 triệu đồng từ vườn hồ và cây cảnh hàng lá trồng dưới tán hồ. Mặc dù chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học sức khỏe không được như người bình thường nhưng ông luôn tự động viên mình phải cố gắng vượt khó, chiến thắng bệnh tật, nỗ lực sản xuất, nâng cao thu nhập để có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình tốt hơn, đặc biệt là có thêm

kinh phí chăm sóc, thuốc men, điều trị bệnh cho cô con gái đã chịu thiệt thòi do ảnh hưởng của chất độc da cam.

Ngoài đây mạnh phát triển kinh tế, ông Trụy còn hằng hái tham gia công tác xã hội; hiện ông là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin xã Bách Thuận. Hội có 35 hội viên, trong đó có 29 hội viên là nạn nhân trực tiếp, 6 hội viên là nạn nhân gián tiếp. "Không thu lao, chẳng thu nhập nhưng ông luôn nhiệt tình với các phong trào thi đua của Hội và quy tụ, vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên và góp phần xây dựng phong trào của Huyện hội ngày càng phát triển" - bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận nhận xét: Không chỉ cần cù, phát triển kinh tế gia đình, bản thân ông Trụy luôn gương mẫu, tích cực trong các phong trào thi đua tại địa phương. Tuy mang trong mình chất độc da cam nhưng ông đã nỗ lực vượt lên, chiến thắng bệnh tật, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

QUỲNH LƯU

Infographic titled 'Hậu quả lâu dài từ CHẤT ĐỘC DA CAM'. It lists statistics such as 81 million liters of toxic chemicals, 3.6 million hectares of land affected, and 4.8 million people in Vietnam affected. It also includes a map of Vietnam showing hotspots for dioxin and a list of health consequences like cancer and birth defects.



Cựu chiến binh Nguyễn Như Trụy vượt lên nỗi đau da cam, tích cực phát triển kinh tế gia đình.